

TỬ VI MẬU DẦN 2019 NAM MẠNG

TIỀN TÀI ĐỊA VỊ VẬN TOÀN LỢI DANH

☛ Tổng quan tuổi Mậu Dần nam mạng

Nói chung cuộc đời của tuổi Mậu Dần nam mạng nhờ địa chi sinh thiên can mà tương lai có rất nhiều thuận lợi trên công ăn việc làm, quý bạn là người biết lo bồn phận, chữ tình chữ hiếu rất chu toàn, nhưng trong lòng lúc nào cũng mang một nỗi u uất cô đơn và buồn tủi, tuổi bạn lúc nào cũng mang tâm hồn cảm thông và có lòng ưu ái đối với mọi người, vì vậy mà dễ dàng đạt được thành công này đến thành công khác, tạo dựng được nhà cửa cao sang và thành tựu vẻ vang trên đường công danh sự nghiệp. Sơ niên đầy gian truân trên con đường học vấn, trung niên thành đạt công danh, hậu vận hưởng tiền tài cập an nhàn chi mạng.

Hợp với tuổi Quý, Ngọ, Tuất- Khắc với tuổi Giáp, Ty, Hợi

Hợp với màu vàng, đỏ – Khắc với tuổi trắng, đen.

Xem tử vi tuổi Mậu Dần nam mạng năm 2019

MẬU DẦN

22 Tuổi

(Sinh từ 07/02/1998 đến 27/01/1999)

Thổ mạng - Dương nam

Thành đầu thổ- Đất trên thành

Sao hạn 2019: Thái bạch: Không hao tiền bạc thì bệnh tật nặng: Xấu

Vận hạn 2019: Thiên tinh: Giây tờ pháp luật và kiện tụng: Xấu

Vận niên 2019:

- Long ngọ vận: Ròng gập may:Tốt

- Mạng: THỔ gặp năm MỘC là Sanh khắc : xấu

- Địa chi tuổi : DẦN gặp năm HỢI là tương khắc: Xấu

- Thiên can tuổi: MẬU gặp KÝ là: tương hợp: tốt

Luận lá số tử vi Mậu Dần năm 2019 nam mạng

Chiếu theo sự vận chuyển của Âm Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm (Kỷ Hợi 2019-2020) tiêu vận động tại cung: Trung ương, Hành thổ thuộc hướng Đông Bắc Thiên Bắc. Đối với tuổi Mậu Dần là tuyệt địa: Xấu

Toạ cung tiểu vận có các sao cố định: Hồng loan, Quốc ấn, Trục phù, Quả tú, Bệnh phù.

Chiếu có các sao cố định:

1/ Tử phù, Thiên hỷ, Nguyệt đức, Thanh long, Lưu hà, Hóa quyền.

2/ Thiếu âm, Lộc tồn, Bác sỹ, Thiên quan quý nhơn, Cô thân, Triệt.

3/ Long đức, Tướng quân, Thiên việt, Phá toái.

Tại cung ấy gặp các sao lưu: Trục phù, Thiếu âm, Long đức. Lộc tồn.

Các sao lưu chiếu:

1/ Điều khách, Hỷ thần, Thiên phúc quý nhơn, Thiên trù, Hóa ký

2/ Phúc đức, Thiên khôi, Kiếp sát, Phi liêm, Tuần.

3/ Thiếu dương, Đào hoa, Hóa lộc, Thiên không, Phục binh.

Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay tam hợp Lộc tồn Tướng quân Bệnh phù nên quý bạn lúc nào cũng thể hiện lòng nhân ái, tạo giúp anh em có đời sống an vui, nguồn tài chính hoàn hảo. Chính quý bạn đã đem lại nguồn công danh thành toại và nguồn vui hạnh phúc lớn cho gia đình.

*Mậu Dân học giỏi đa tài, Công danh sự nghiệp tương lai huy hoàng.
Bạc tiền nhà cửa giàu sang. Tạo lập gia thất vinh quang họ hàng.
Ai tình nợ thiếp cùng chàng. Trăm năm hẹn ước lòng nàng khắc ghi.
Kỷ Hợi năm mới bình an. Tiền tài địa vị vẹn toàn lợi danh.*

Công danh

Nhờ bản tánh thẳng thắn và rất cương trực, mọi việc làm đâu ra đó thật là minh bạch, tuy hay nói nhưng tâm tính lại tốt, thích làm việc phước thiện, tuy nhiên chớ vì quá tin người mà mang họa vào thân, được việc rồi thì người ta cũng vất bỏ mình ra ngoài chuyện làm ăn hùn hạp, thói đời chỉ biết lợi cho mình thì trên hết, cho nên người đời thường mỉa mai « được cá quyên cơm » là vậy.

Tài chính

Năm nay can hóa địa tổn cho nên phải cẩn thận trong vấn đề tiền bạc, đầu tiên thấy có lợi nhưng về sau thì bị thua lỗ, tóm lại năm nay hết mình và mất tiền của. Tháng 5 và 12 có nguồn thu nhập tiền bạc.

Tình cảm

Năm nay Hồng loạn tọa thủ Đào hoa ngoại hợp và Thiên hỷ chiếu, nghĩa là tình đến rồi tình sẽ đi, để lại cho bao cảnh buồn phiền, bệnh tật nan giải. Quý bạn tuổi còn trẻ, nên lấy việc học là chính để tạo dựng cho mình một tương lai chói lọi, còn trong chuyện tình cảm thì nên chọn người hợp tuổi và mạng cho trăm năm vui vẻ.

Sức khỏe

Cảm ho, Sốt nhức đầu, bệnh ngoài da dị ứng.

Lưu ý

Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 15 âm lịch dùng 8 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái « Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân. Mong một tết nên xuất hành hướng Đông để nghênh tiếp Quý thần. Đi từ 3 đến 5 giờ sáng , tính theo giờ nơi cư ngụ.

Tử vi tuổi Mậu Dần nam mạng 2019 theo từng tháng

Mùa xuân

Tháng giêng :Vui xuân thành công trong việc học hành và tình yêu.

Tháng hai: Cần thận kéo bị hao hụt tiền bạc và bệnh tật 5

Tháng ba: Số đào hoa được nhiều bạn gái yêu thích và triu mến.

Mùa hạ

Tháng tư: Có nhiều nỗi lo âu trong cuộc sống, khó bày tỏ với ai.

Tháng năm: Thu nhập tiền bạc khá, Cuộc sống gia đình thật bình an.

Tháng sáu : Chớ tranh chấp mà phần thua thiệt thuộc về mình.

Mùa thu

Tháng bảy : Tính chần ý thiếp thật nồng nàn yêu thương

Tháng tám: Mỗi cuộc đi xa tuy là gian khổ nhưng vẫn có lợi.

Tháng chín: Dám nói dám làm mang lại lợi lộc cho gia đình.

Mùa đông

Tháng mười : Nhà cửa huy hoàng thành công trong việc học hành.

Tháng mười một : Công tác hành thiện cứu giúp bạn bè gian nan.

Tháng chạp: Cát tinh hỷ thần mang lại nguồn vui tiền bạc cuối năm.

► Xem thêm cho các tuổi khác mời bạn vào đây: [TỬ VI 2019](#)



Nội dung sơ lược tử vi 2019 của Mậu Dần nam mạng do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào nắm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 (kỷ hợi) của mình. Nội dung này chỉ dùng để tham khảo.